



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา



เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยมี นายนิพนธ์ นาคสมภพ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้



๑. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย แผนการดำเนินงาน ความคืบหน้า และภาพรวมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม รวมทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม และแนวทางในการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมี นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (AFNC) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะเข้าชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้แทน AFNC ระบุถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์กร คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวที่ตรวจสอบแล้วและเป็นศูนย์กลางเพื่อการสืบค้นข้อมูลข่าวที่สังคมสงสัย อนุกรรมการได้สอบถามข้อมูลว่าศูนย์ฯ สามารถสกัดกั้นข่าวที่ยืนยันแล้วเป็นข่าวปลอม ด้วยการระงับการเผยแพร่ได้หรือไม่ ผู้แทน AFNC ระบุว่า ไม่สามารถกระทำได้

เนื่องจากอาจจะผิดกฎหมายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามอนุกรรมการได้เสนอให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องในการยืนยันเนื้อหาข่าวให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือก่อนจะเกิดปัญหาลานปลาย



๒. พิจารณากรอบแผนงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณากรอบแผนงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น ต่อคณะอนุกรรมการตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมีกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๙ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๑ สำนักกรรมการ ๑